

สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในโลก แม้มีรูปลักษณะอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีพื้นฐานที่มาแตกต่างกัน แต่บนพื้นฐานธรรมชาติและสังคม หากเราได้ถึงย่อมนพบความจริงว่า ทุกชีวิตต่างก็มีความสำคัญในอันคุณค่า เท่าเทียมกันหมด

เมื่อคิดถึงเรื่อง ต้นไม้ จากผลงานเกี่ยวกับ กลีบใบไม้ เท่าที่ฉันมองมันมีภูมิทัศน์มาแลดูอย่างแผ่วแผ่ว มีผลทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมนี้ มองด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสีเขียวขำๆ เรื่องต้นไม้! แม้ความสนใจที่มุ่ง ธรรมชาติดีก็มีแนวโน้ม มองไปยัง มาเขาคำน่าไพร

มาถึงช่วงนี้ ความรู้สึกอดอันต้นใจ ซึ่งเกิดจากการมองภาพดังกล่าวโดยคนส่วนใหญ่ ที่เข้าไม่ถึงเนื้อใน ทำให้ฉันต้องขออนุญาตใช้โอกาสนี้ เมื่อเผยแพร่ความในใจให้ทุกคนได้ทราบตามจริง

หากใครคิดว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านพ้นมาแล้ว ฉันมุ่งมันค้นหาหาความจริงที่ ต้นไม้ ตนก็คงต้องยอมรับ , แต่ใคร่ขอชี้แจงต่อไปอีกว่า ต้นไม้ซึ่งฉันมุ่งมันนั้น คือพันธ์อะไร และมีถิ่นกำเนิดเกิดจากไหน ? แต่ละคนควรค้นหาความจริงได้เอง

ชีวิตฉันล่วง ๗๕ ปี เข้ามาที่นี่แล้ว แต่ก็ยังจำได้ดีว่า ตนเริ่มต้นเพาะเมล็ดต้นไม้ พันธุ์ที่ฉันรักมากที่สุด คงมณแผ่นดินถิ่นเกิด ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง

หลังจากเริ่มต้นเห็นว่า มียอดและใบอ่อนผลิออกมาอย่างมีชีวิตชีวา ฉันก็ได้เข้าไปพุ่มพักรักษาอย่างพึงจิตพึงใจมาตลอด หลายครั้งหลายหน ตนจำต้อง

ต่อสู้กับกระแสจิตพลจากกิเลสมนุษย ซึ่งขึ้นอยู่กับอภิมุมหนึ่ง
จึงต้องการทำลายชีวิตต้นไม้ พันธุ์ที่ฉันรักมากที่สุด

ช่วยให้ต้นไม้ซึ่งฉันมันหมดยจากใจจริง มีโอกาสเจริญ
งอกงาม ผลิดอกออกผลสวยงาม ให้ผู้คนทั่วโลกได้มี
โอกาสสัมผัสและชื่นชมสมีใจ ทำให้ฉันบังเกิดความสุขลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฉันรู้ว่า ต้นไม้พันธุ์ที่ คนทั่ว
ไปมองเห็นกันนั้น มันเป็นพันธุ์ธรรมดาซึ่งแต่ละคนสามารถ
เห็นได้ไม่ยาก แต่ฉันเห็นว่าพันธุ์เหล่านี้ แม้จะมีดอกมีผล
สวยงามและให้รสช้ดีถูกใจ แต่หลังจากนั้น ดอกก็ร่วง
เหี่ยวเฉาร่วงโรยไป แม้ผลหากไม่ถูกคนและนกคณมีโรค
ย่อมร่วงนค่นลวดินไปเ็นที่สุด เ็นสังขรรณ

แต่ต้นไม้พันธุ์ที่ฉันปลูก และเฝ้าทำนุบำรุงอย่างจริงจัง
ฝังใจมาตลอดชีวิตอันยาวนานนั้น มันทำให้พันธุ์ซึ่งผู้คน
จำนวนมากมองเห็นจนกระทั่งเกิดความเคยชินไม่

ฉันจึงขออนุญาตตั้งชื่อต้นไม้พันธุ์นี้ว่า คิ่วว่ามีรัก ซึ่ง
มอบให้กับเพื่อนมนุษยทุกคน หากใครมีราก รำหิจใจใจใจ
ชัดฉันมากที่สุด ย่อมได้รับก่อนอย่างเ็นธรรมช้ดี

ฉันเชื่อมั่นว่า ต้นไม้พันธุ์นี้ มีเพียงหนึ่งเดียว และเจริญ
เติบโตขึ้นมาจากหัวใจ โดยด้อวิญญาณที่ผูกพันอยู่กับพื้น
ดินดินเกิด และคงไม่มีวันจะเหี่ยวเฉาร่วงโรย หรือ สูญ
หายไปไหน หากยังคงอยู่อย่างมันคงตลอดไปเ็นอมตะ
ที่ผู้เ็นเจ้าของ ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่มีประกา

นอกจากนั้น ยังมีโอกาสสืบสานสายพันธุ์ต่อไปถึงชน
รุ่นหลัง ผู้มีใจรักในสิ่งเดียวกัน โดยที่รู้สึกได้เองอย่างเ็น
ธรรมช้ดีว่า เ็นพันธุ์ซึ่งมีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตตน

เมื่อใดที่ฉันรู้สึกว่ ตนกำลังจะสูญเสียบต้นไม้มันพันธุ์
นี้ไปจากวิญญาณที่มันหมดย เมื่อนั้นเราต้องถึงขั้นสัง
เวปด้วยห้และมูบ ซึ่งหมดยถึงชีวิตตัวเองอันถ้อเ็น

สิ่งทรงแทนเหนืออื่นใดทั้งหมด

ตั้งต้นหลักธรรมไว้ได้ไว้ว่า สงสละชีวิตเพื่อรักษา
ธรรมะ สิ่งนี้คือสังขธรรมซึ่งมีอยู่ในดวงวิญญาณนั้นมา
ตลอด อีกทั้งนั้นมันก็ยังหยั่งรากลงสู่พื้นดิน คือซึ่งยัง
ขึ้น

อย่างไรก็ตาม สิ้นเชื่อในความจริงว่า มนวิถ์ทาง
อันเป็นธรรมชาติ คงไม่มีสิ่งใดที่มีไปพร้อมทั้งร้อย อย่าง
ห้อยหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ ก็ยังช่วยให้มีกำลังใจกลับคืน
มาได้ ทุกรักออกนอกกรอบด้วยศรัทธาหวัง อย่างแท้จริง.